

# GRÉFAS

Publication: Manager Daily

Date: 2 July, 2012

Topic: REFINE Live Placenta

Section: Celeb Online / Page 12

Circulation: 300,000

PR value: 273,375 baht



ศุขชา, รัชณี, มร.อะคิโยชิ, ดร.ศักดิ์ชอุภัก



อรรถวดี, ทวีดี อัครชอุภัก ณ ohsen

เรื่องความสวยกับสาว ๆ ดูเหมือนจะแยกกันไม่ออกเสียจริงๆ เพราะถ้าใครมีผิวหน้าสวยใส ก็เท่ากับมีชัยนำคนอื่นไปกว่าครึ่งแล้ว ฉะนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่บรรดาบิวตี้ดีส์ผู้รักสวยรักงาม จะสรรหาทุกวิธีมาปรนเปรอหยุดเวลาความสาวของตัวเองไว้

ไม่ว่าแม้แต่สาวสิงคโปร์ไฮโซที่บ้านเรา ที่ถึงกับต้องลงทุนเป็นเรือนหมื่นเรือนแสน เพื่อได้ครอบครองความสวยนั้นไว้ ฉะนั้น 2 บอสใหญ่แห่ง บจก.เกรฟาส (ประเทศไทย), รัชณี รัชฎาประภา และ ศุขชา วานิชอุฎการ จึงไม่รอช้านำความสวย รูปแบบใหม่แบบไม่เจ็บตัวมาให้สาว ๆ เมืองไทยได้ทดลองใช้กันกับนวัตกรรมล่าสุด "อาหารทิพย์ของเซลล์ต้นกำเนิด" ส่งมอบอาหารทิพย์มือแรกให้กับหญิงสาวภายใต้ชื่องาน

"REFINE Live Placenta The Ultimate Break Through" ณ ห้องเดอะ เรซิเดนซ์ 305 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอ็มมาน่า

บรรยายาจารย์ผู้หนาฝ่าฝ่าครั้งไปด้วยบิวตี้ดีส์คนดัง ผู้รักสวยรักงามและลูกค้าซูเปอร์ไวโอ อย่าง อรรถวดี จิรมณีกุล, ศักดิ์ชอุภัก ศักดิ์ชอุภัก ภานุพันธ์, กุลฉัตร ชาญเศรษฐิกุล และ กิตติยา ภูมิพลิน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ความสวยแบบไม่มีกั โดยมี มร.อะคิโยชิ โคะซาตะ ประธานและผู้ก่อตั้งสถาบันเกรฟาส ประเทศญี่ปุ่น และ ดร.ศักดิ์ชอุภัก ดัน หัวหน้าคณะวิจัยด้านอายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกัน วิทยาลัย

## "มึน-อรรถวดี" อวดผิวแดงไร้ริ้วรอย



ศักดิ์ชอุภัก, อรรถวดี, กุลฉัตร ชาญเศรษฐิกุล

การแพทย์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น บินตรงมาร่วมงาน พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการฟื้นฟูความงาม มอบความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิว

มึน-อรรถวดี สาวสังคมมากความสามารถ ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงมีใบหน้าที่สวยงามและโดดเด่นอยู่เสมอ ได้แนะนำเคล็ดลับสร้างผิวสวยให้ฟังว่า

"มันให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพผิวมากโดยเฉพาะผิวหน้า เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งแรกที่คนจะมองเห็นและให้ความสนใจ แสงแดดและมลพิษทุกวันนี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ มันจึงต้องทาครีมและเซรั่มต่างๆ มาช่วยบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื้น"

นอกจากนี้ สาวมึนยังแนะนำเคล็ดลับความสวยที่ง่ายอีกตัวว่า การดูแลผิวจากภายนอกอย่างเดียวคงไม่พอ สาวๆ ทุกคนต้องหันมาทานอาหารบำรุงจากภายใน ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ เพียงเท่านั้นผิวสวยก็อยู่กับเราไปอีกหนึ่งวัน ■



กิตติยา, อายฉัตร